

Đánh giá dự án: Chiến Tranh Thế Giới thứ nhất
Phiếu tự đánh giá Tờ báo về Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất

Phiếu tự đánh giá Tờ báo về Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất

	4	3	2	1
Nội dung: Các nguyên nhân CHÍNH	Chúng tôi nêu rõ rằng bốn nguyên nhân CHÍNH của Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất từ bối cảnh của nhiều nước khác nhau.	Chúng tôi nêu được bốn nguyên nhân CHÍNH của Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất từ bối cảnh của ít nhất là hai nước khác nhau.	Chúng tôi nêu được bốn nguyên nhân CHÍNH của Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất từ bối cảnh của 1- 2 nước	Chúng tôi nêu được bốn nguyên nhân CHÍNH của Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất bằng một cách sơ sài và nông cạn.
Nội dung: Tính đồng nhất	Tất cả các phần của tờ báo của chúng tôi góp phần mô tả và giải thích các chuỗi sự kiện phức tạp dẫn đến Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.	Hầu hết các phần của tờ báo của chúng tôi góp phần mô tả và giải thích các chuỗi sự kiện phức tạp dẫn đến Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.	Nhiều phần trong tờ báo của chúng tôi có liên hệ không chặt chẽ đến sự mô tả và giải thích các chuỗi sự kiện phức tạp dẫn đến Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất .	Hầu hết các phần của tờ báo của chúng tôi liên hệ không chặt chẽ với nhau trong việc mô tả và giải thích các chuỗi sự kiện phức tạp dẫn đến Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Nội dung: Các kết luận (Cá nhân)	Các bài báo trong tờ báo của chúng tôi tổng hợp thông tin từ nhiều loại nguồn tiểu học và trung học để rút ra được những kết luận về bối cảnh của các nước khác nhau.	Các bài báo trong tờ báo của chúng tôi tổng hợp thông tin từ các nguồn tiểu học và trung học để rút ra được những kết luận bối cảnh của các nước khác nhau.	Các bài báo trong tờ báo của chúng tôi hầu như diễn giải dài dòng thông tin từ một vài nguồn.	Các bài báo trong tờ báo của chúng tôi lập lại thông tin từ một đến hai nguồn.
Các thành phần của tờ báo	Tờ báo của chúng tôi có tất cả những phần bắt buộc và những phần tự chọn.	Tờ báo của chúng tôi có tất cả những phần bắt buộc và có ít nhất hai phần tự chọn.	Tờ báo của chúng tôi thiếu ít nhất là một phần bắt buộc.	Tờ báo của chúng tôi thiếu ít nhất là từ một phần bắt buộc trở lên.
Văn phong: Thể loại (Cá nhân)	Văn phong của chúng tôi rõ ràng, chi tiết, thú vị, và được viết bằng thể loại phù hợp cho mục đích của bài báo.	Văn phong của chúng tôi rõ ràng, chi tiết, và được viết bằng thể loại phù hợp cho mục đích của bài báo.	Văn phong của chúng tôi đôi khi còn mơ hồ, có thể dự đoán, và thường không phù hợp với mục đích của bài báo.	Văn phong của chúng tôi lộn xộn, thiếu chi tiết, và không phù hợp với mục đích của bài báo.

Văn phong: Các lỗi thông thường	Văn phong của chúng tôi không mắc lỗi về chữ viết hoa, dấu chấm câu, lỗi chính tả, hoặc là cách dùng.	Văn phong của chúng tôi không mắc lỗi về chữ viết hoa, dấu chấm câu, lỗi chính tả, hoặc là cách dùng mà làm giảm ý nghĩa của tờ báo.	Văn phong của chúng tôi có một số lỗi về chữ viết hoa, dấu chấm câu, lỗi chính tả, hoặc là cách dùng mà làm giảm ý nghĩa của tờ báo.	Văn phong của chúng tôi có quá nhiều lỗi về chữ viết hoa, dấu chấm câu, lỗi chính tả, hoặc là cách dùng làm người đọc gặp khó khăn trong việc hiểu nghĩa của bài viết.
Văn phong : Các câu trích dẫn	Tất cả các thông tin được trích dẫn hoặc diễn giải từ các nguồn được trích dẫn đúng.	Tất cả các thông tin được trích dẫn hoặc diễn giải từ các nguồn được trích dẫn đúng một cách chung chung với chỉ các lỗi nhỏ.	Thông tin được trích dẫn hoặc diễn giải đôi khi không được trích dẫn hoặc được trích dẫn không đúng.	Thông tin được trích dẫn hoặc diễn giải thường không được trích dẫn hoặc trích dẫn không đúng.
Bố cục và thiết kế	Bố cục và yếu tố đồ họa của tờ báo của chúng tôi được sắp xếp theo cách bổ sung thêm cho ý nghĩa của tờ báo.	Bố cục của tờ báo của chúng tôi có được sắp xếp và lôi cuốn.	Bố cục của tờ báo của chúng tôi đôi khi còn lộn xộn, và các yếu tố đồ họa khác như phông chữ, đường viền, khung khác nhau đôi khi làm giảm ý nghĩa của tờ báo.	Bố cục của tờ báo của chúng tôi còn lộn xộn, và các yếu tố đồ họa khác như phông chữ, đường viền, khung khác nhau thường làm giảm ý nghĩa của tờ báo.
Ảnh	Ảnh được chọn và sắp đặt để làm tăng mục đích của tờ báo, và chúng tôi có lời chú thích phù hợp và hấp dẫn.	Ảnh tăng thêm mục đích của tờ báo và có chú thích phù hợp.	Ảnh đôi khi chỉ được liên hệ một cách hời hợt đến mục đích của tờ báo và các lời chú thích có thể là không phù hợp hoặc là không chính xác.	Ảnh không có các lời chú thích chính xác và thường làm giảm mục đích của tờ báo.